

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu ủng hộ đồng bào bị thiết hại do bão số 3.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu ủng hộ đồng bào bị thiết hại do bão số 3.



Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiết hại do bão số 3.

4 nội dung: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030. (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Đại hội phải dành thời gian thảo luận, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, để cao trách nhiệm của đại biểu; trong thảo luận cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, nhất là đối với những vấn đề mới, vấn đề khó. (3) Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Những nơi thực sự có khó khăn về công tác chuẩn bị nhân sự, được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý thì đại hội với 3 nội dung, chưa tiến hành bầu cấp ủy khóa mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, ủy các đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp; bảo đảm an toàn, thiết

thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự kế thừa, đổi mới và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; đề cao, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tăng cường ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng, trọng yếu. Có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sọt" những người thật sự có đức, có tài; đồng thời, kiên quyết không để "lọt" vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm... Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; coi trọng, tập trung công tác tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, ủy các đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp; bảo đảm an toàn, thiết

đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà dư luận, cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Chủ động, tích cực, có biện pháp đấu tranh hiệu quả đối với những âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch, phân tử cơ hội chính trị, bất mãn để bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ chế độ. **Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội** Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, bài bản, đồng bộ, toàn diện, khoa học; có sự phân công, phân nhiệm cụ thể; triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định; giải quyết kịp thời, dứt điểm những vướng mắc, tồn đọng và những vấn đề nổi lên để không làm cản trở quá trình triển khai tổ chức đại hội. Đồng

chí đề nghị cấp ủy các cấp bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng 15 nội dung đã nêu trong Kế hoạch số 301-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đặc biệt chú trọng tuyên truyền những kết quả, thành tựu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những mục tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đa dạng hóa nội dung, hình thức để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, phấn khởi, quyết tâm trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể. Liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, cấp ủy các cấp cần chủ động trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trên tinh thần đúng người, đúng việc, khách quan. Nâng cao chất lượng văn kiện đại hội trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, có tầm nhìn. Việc xây dựng báo cáo chính trị phải ngắn gọn, đánh giá sát, đúng, thực chất kết quả đạt được, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế

và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để có phương hướng, định hướng đúng, trúng cho nhiệm kỳ tiếp theo, tránh chung chung, hình thức; đồng thời, phải xác định rõ tầm nhìn, có chiến lược, mang khát vọng, thể hiện tinh đột phá. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thêm một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội về tiêu chuẩn, quy trình, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và một số nội dung cần thực hiện ngay sau đại hội. Các đại biểu dự hội nghị còn được quán triệt bằng văn bản nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Kết luận số 81-KL/TW, ngày 4/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 84-KL/TW, ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Kết luận số 86-KL/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về

phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới; Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 26/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tác phẩm trong công tác quản lý đất đai. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hoạt động quyền góp ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra tại các điểm cầu. Tổng số tiền quyền góp được trong chiều ngày 13/9 tại các điểm cầu là hơn 184 triệu đồng. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cam kết sẽ quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích theo quy định, góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Ấm áp tình quân dân trong bão, lũ

Những ngày bão, mưa, lũ vừa qua, đời sống người dân bị ảnh hưởng nhiều nhưng bà con cảm thấy ấm lòng khi được những người lính Cụ Hồ giúp đỡ. Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thành phố đã về với dân, giúp bà con vượt qua khó khăn.

Trong mưa bão, những người lính Cụ Hồ đến từng cơn ngập để đi chuyển đồ đạc, chẳng chống nhà cửa cho người dân. Hết nhà này lại chuyển sang nhà khác. Những người lớn tuổi, đau ốm không thể tự chống chống nhà cửa có thể yên tâm rời nhà đi sơ tán. Họ được các chiến sĩ công trên vai, lợp qua dòng nước để đến nơi an toàn. Ông Bùi Đức Hoà, thôn Thái Sa, xã Vũ Văn (Vũ Thu) xã động chia sẻ: Nhà tôi nằm trong khu vực nước sông hay dâng cao nên mỗi khi đến mùa mưa bão tôi rất lo lắng. Năm nay, sau bão số 3 nước lũ dâng cao, gia đình

tôi chưa kịp di dời, rất may có các cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Tôi xin cảm ơn lực lượng vũ trang tỉnh, huyện đã có mặt kịp thời giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn. Bão số 3 đổ bộ, ngay trong đêm ngày 7/9, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) đã tập trung lực lượng dân quân triển khai các phương án ứng phó. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đỗ Ngọc Thanh cho biết: Lực lượng địa phương phối hợp với lực lượng của Ban CHQS huyện tiến hành gia cố khu vực cống Kênh trên để bồi thuộc địa phận thôn Hệ, góp phần bảo đảm an toàn tính

mạng, tài sản của nhân dân. Anh em chiến sĩ không quản ngại vất vả, khó khăn, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyến đê trên địa bàn. Trung tá Trần Văn Long, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy chia sẻ: Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, Ban CHQS huyện đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ giúp nhân dân ứng phó với bão và nước lũ dâng cao. 50 đồng chí đã được huy động về các địa bàn trọng yếu, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân vào nơi tránh trú an toàn; phối



Lực lượng quân đội hỗ trợ các địa phương gia cố tuyến đê xung yếu.

hợp với Bộ đội Biên phòng kêu gọi tàu cá vào nơi neo đậu. Ngay khi bão tan, Ban CHQS huyện huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng Công an huyện đi cắt dựng cây đổ bảo đảm an toàn giao thông. Trong những ngày nước lũ dâng cao, Ban CHQS huyện tiếp tục huy động 20 đồng chí ủng

trực tại các điểm xung yếu để sẵn sàng cùng lực lượng tại chỗ bảo vệ đê và giúp đỡ nhân dân. Tính đến nay, chúng tôi đã giúp đỡ hơn 60 trường hợp người già yếu, bệnh tật đến nơi tránh trú an toàn. Đại tá Hoàng Văn Thanh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết:

Đến hết ngày 11/9, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, hơn 7.500 dân quân tự vệ, 372 phương tiện và một số vật chất khác hỗ trợ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3. Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thành lập số chỉ huy tiểu phương để ứng phó với bão số 3 và nước lũ dâng cao sau bão; huy động lực lượng hỗ trợ các địa phương có tuyến đê xung yếu, bị ảnh hưởng bởi nước lũ dâng cao; bảo đảm đủ phương tiện, thuốc men, nhu yếu phẩm... với quyết tâm cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân và an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Những bát mì tôm ăn vội rồi lại tiếp tục có mặt ở những "điểm nóng"; những đôi mắt thăm quang vì thiếu ngủ; sự sẻ chia chút lương thực với người dân lũ lụt hoạn nạn... - càng trong gian khổ càng ấm áp tình quân dân, càng sáng đẹp hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. **HỒNG QUÂN**

THÁI THUY NỖ LỰC TIÊU ƯNG CỨU LÚA

Bão số 3 đã đi qua nhưng sau bão mưa lớn liên tiếp kết hợp lũ lớn trên các sông khiến hàng nghìn héc-ta lúa mùa ở Thái Thụy bị ảnh hưởng, ngập úng, nhiều địa phương nguy cơ mất trắng. Để cứu lúa, huyện nỗ lực thực hiện tiêu úng.

Thiệt hại nặng sau bão Sáng ngày 12/9, tại xứ đồng thôn Phong Lãm, xã Thụy Phong, anh Nguyễn Văn Hoàng tranh thủ trời tạnh mưa ra đồng kiểm tra lúa. Nhìn 10 mẫu lúa ngập sâu trong nước, anh buồn rầu chia sẻ: Tôi không có nghề phụ, nguồn thu nhập chính chỉ trông chờ vào ruộng lúa. Vụ mùa này tôi cấy giống VN20. Lúa phát triển tốt hơn vụ trước, bộ lá rất đẹp. Tôi dự tính được 2 tạ/sào. Không ngờ bão ập đến gây ngập úng đúng vào giai đoạn lúa làm đòng. Bao nhiêu chi phí từ làm đất, thuê máy cấy, thuốc bảo vệ thực vật, giống... nguy cơ mất trắng vì lúa đang bị thối là và thán. Ông Đặng Xuân Hoa, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thụy Phong cho biết: Hơn 400ha lúa đang sinh trưởng

và phát triển tốt, một số diện tích đã trở thối, còn ít lúa đang trong phơi màu. Nhưng do ảnh hưởng của bão, hơn 200ha lúa bị ngập đến 2/3 cây. Địa phương không có trạm bơm tiêu, chủ yếu tự tiêu qua cống Trà Linh. Nếu sau bão mà không mưa, nước sông Diêm Hộ, sông Phong Lãm không dâng cao thì còn tiêu được nước. Như chiều ngày 8/9 trời tạnh mưa, mực nước mặt ruộng đã xuống thấp được 15cm. Nhưng máy ngày nay mưa to quá, mực nước trên sông cao hơn trong ruộng nên lúa lại ngập sâu trong nước. Qua kiểm tra, những diện tích lúa đã trở hơn 50% hạt bị lép, tới ước tính vụ này thiệt hại năng suất trên 50%. Cũng như các địa phương khác, bão số 3 đã làm hơn 400ha lúa của xã Thái Phúc bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Xuân Sáu, Giám đốc HTX

SXKD DVNN Thái Phúc cho biết: Hầu hết lúa đang trong giai đoạn ốm đòng già, trở bông nên hơn 45ha lúa vùng trũng bị ngập hoàn toàn, đối diện nguy cơ mất trắng. Xã Thái Phúc chủ yếu tiêu bằng trọng lực qua cống Kênh, cống Thiên Kiều, cống Thái Phúc nhưng mực nước trên sông Trà Lý ở mức cao, trên báo động III cộng với mưa nhiều khiến nước trong ruộng không rút được. Nếu trời không mưa thì khoảng 3 ngày nữa nước mới rút hết, lúc đó cây lúa bị thối đòng. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thái Thụy, bão số 3 đã làm hơn 7.000ha lúa bị thiệt hại, trong đó 1.000ha lúa bị đổ, ngã, thiệt hại 70%; 2.000ha lúa bị thiệt hại 30 - 50%; 4.000ha lúa bị thiệt hại 20 - 30%.



Trạm bơm Hệ có 22 máy bơm với công suất 88.000m³/giờ được vận hành liên tục để tiêu úng.

Tập trung cứu lúa Để làm tốt công tác tiêu úng cứu lúa, huyện Thái Thụy yêu cầu ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn huy động các nguồn lực, phương tiện, khoanh vùng bơm chống úng cho lúa; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân biện pháp chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa còn khắc phục được, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tại trạm bơm Hệ, 22 máy bơm với tổng công suất 88.000 m³/giờ được vận hành liên tục từ 10 giờ ngày 9/9. Anh Vũ Văn Sực, trạm trưởng trạm bơm Hệ cho biết: Để nhanh chóng tiêu nước cứu lúa, trạm

bơm chúng tôi có 2 công nhân và 5 công nhân tăng cường từ cụm Hệ gần như thức trắng, xuyên đêm, thay phiên nhau người canh máy, người đi tuần kênh, vớt rác thông dòng..., bằng mọi cách tiêu thoát nước. Nhờ vậy, nhiều diện tích ruộng vùn cao chỉ còn 12 - 15cm nước. Ông Nguyễn Văn Thềm, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thụy Ninh cho biết: Sau bão số 3, hơn 350/445ha lúa bị ngập chỉ thò mỗi bông lúa. Nhờ có trạm bơm Hệ và 4 công tự tiêu nên một số cánh đồng cao như đồng Sành, đồng Xước của thôn Đông Mai, đồng Rộc Trong và

Rộc Ngoài của thôn Bùi chỉ còn 15 - 20cm nước, bông lúa trở đạt 60%. Hiện địa phương còn hơn 150ha lúa đang bị ngập. Theo bà Đoàn Thị Hà, Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy, Xí nghiệp đang quản lý 3 trạm bơm (Hệ, Khai Lai, Thủy Nguyên) với 31 máy bơm công suất từ 1.800 - 4.000m³/máy/giờ. Bảo đảm an toàn công trình, trạm bơm Thủy Nguyên và trạm bơm Hệ đang vận hành với 27 máy bơm; linh hoạt vận hành 30 công suất để bảo đảm an toàn chống lũ và tiêu úng. Ông Lê Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện mực nước trên sông Trà Lý và sông Hóa cao hơn mực nước trong đồng, cộng với thủy triều lên cao nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu úng. Phòng đã đề nghị các cụm, đặc biệt là Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động mở các cống và vận hành các trạm bơm để bơm tiêu cho các khu vực trong nội đồng, tận dụng tối đa nước triều xuống mở cống tiêu nước. Trạm Trống trở và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện phân công cán bộ về cơ sở hướng dẫn người dân chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh. **NGUYỄN THẨM**